



Thảm trạng Giáo hội Công giáo Đức xuống dốc không phanh: Hơn 400.000 người đã rời bỏ Giáo hội vào năm ngoái

Thanh Quảng sdb (UAC News)

Giáo hội Công giáo Đức tiếp xuống dốc như một nghiên cứu mới cho hay. Theo số liệu thống kê do Hội đồng giám mục Đức tại Bonn trình bày vào ngày 27 tháng 6, hơn 400.000 người tại quốc gia châu Âu này đã rời bỏ Giáo hội vào năm 2023.

Một ngày sau khi kết quả được công bố, các giám mục Đức đã được triệu về Vatican để thảo luận về những thay đổi trong cái gọi là Công đồng Quốc Gia và các giới hạn của cơ quan giám sát các quyết định của giám mục.

Con số chính xác những người rời bỏ Giáo hội Công giáo là 402.694 giảm so với 522.821 người của năm trước đó, nhưng vẫn là con số cao thứ hai cho đến nay.

Giám mục Georg Bätzing của Giáo phận Limburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã bày tỏ lo ngại khi nói về thống kê.

Giám mục Bätzing cho hay: "Những con số này thật đáng báo động! Chúng cho thấy Giáo hội đang trong cơn khủng hoảng!" Giáo phận của ngài đã mất 13.000 người rời bỏ Giáo phận vào năm 2023 -- ít hơn 2.000 người so với năm trước, theo tờ The Associated Press công bố.

Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA cho hay: Cùng lúc, giám mục kêu gọi cải cách, nhưng cho hay những cải cách này sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng của Giáo hội!



"Nhưng cuộc khủng hoảng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có cải cách", Giám mục Bätzing nói.

Các số liệu thống kê không chỉ nêu ra sự từ bỏ chính thức đối với đức tin Công giáo, mà là việc rút tên ra khỏi hệ thống thuế khóa cho Giáo hội, một hệ thống giúp tài trợ cho các cơ sở Giáo hội ngoài các loại thuế thông thường mà dân phải trả. Nếu các thành viên của Giáo hội đăng ký rời bỏ Giáo hội với chính quyền địa phương, họ không còn phải trả thuế này cho Giáo hội nữa.

Giáo hội Công giáo của đất nước này có khoảng 20,35 triệu thành viên vào cuối năm 2023. Hội đồng giám mục không nêu chi tiết lý do cho sự ra đi, nhưng theo các nhà bình luận, nguyên nhân chính là do các cuộc khủng hoảng lạm dụng và rạn nứt ý thức hệ.

Đối với ông Winfried Wingert của Giáo phận Hildesheim ở miền bắc nước Đức, cho hay chính cuộc khủng hoảng lạm dụng đã khiến ông rút tên khỏi Giáo hội từ văn phòng đăng ký địa phương. Ông nói với KNA rằng kể từ năm 2018, quy mô của cuộc khủng hoảng đã "làm ông bàng hoàng".

Trong 40 năm, người đàn ông 71 tuổi đến từ Bad Nenndorf, người từng nghĩ đến ơn gọi làm linh mục, đã làm cố vấn mục vụ cho Giáo xứ Công giáo, nhưng ngày nay ông cảm thấy "bơ vơ", trích dẫn tựa cuốn sách của Regina Laudage-Kleeberg.

Wingert biết cựu Giám mục Heinrich Maria Janssen của Giáo phận Hildesheim, người đã qua đời vào năm 1988 và bị cáo buộc không chỉ che đậy hành vi lạm dụng mà còn xâm phạm tình dục trẻ em. Wingert cho biết thực tế ông là thủ phạm bị cáo buộc là điều "ông không bao giờ ngờ tới".

Cựu cố vấn mục vụ cho biết việc ông được bổ nhiệm vào văn phòng đăng ký chỉ mất chưa đầy năm phút khi ông từ chức khỏi cam kết nộp thuế cho nhà thờ. "Tôi vẫn là người Công giáo, tôi không thể từ bỏ điều đó", Wingert nói. Nhưng ông không còn hứng thú với thể chế tôn giáo nữa, ông cũng không nghĩ rằng nó có thể được cải cách nên "Rời bỏ ... là điều đúng cần làm", ông nói.

Số lượng giáo xứ Công giáo ở Đức cũng đang giảm, giảm từ 9.624 giáo xứ vào năm 2022 xuống còn 9.418 vào năm 2023. Số liệu thống kê hiện tại cũng cho thấy số linh mục giảm từ 11.702 linh mục ở Đức vào năm 2023 (so với 11.987 vào năm 2022), trong đó có 5.971 là linh mục quản xứ (năm 2022 có 6.069).



Tổng giám mục Stephan Burger của Freiburg, bình luận về cuộc

khảo sát, đã tuyên bố rằng Giáo hội sẽ tiếp tục thay đổi, bao gồm cả về mặt cấu trúc. Đức Tổng giám mục Burger cho hay: "Miễn là chúng ta đứng về phía giáo dân, thì Giáo hội sẽ tiếp tục tồn tại trong một thế giới ảnh hưởng thế tục".

Những con số này đang gây báo động cho các tín hữu Đức.

Dominik Blum, đại diện giáo xứ tại cộng đồng giáo xứ Công giáo Artland thuộc Giáo phận Osnabrück, đã viết trong bài xã luận của ông trên trang mạng công giáo trên katholisch.de rằng khi kết quả khảo sát được công bố vào đầu mùa hè, "nhưng những vấn đề không hề giảm đi trong năm".

"Ba phần tư số người Công giáo được hỏi có xu hướng rời bỏ Giáo hội. Ba phần tư! Vì Chúa, chúng ta không thể chấp nhận được thực tại này! ông nói trong bài xã luận ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Ông nêu ra "sự buồn chán và thất vọng" là lý do chính khiến mọi người chán ngấy cái khuôn khổ của Giáo hội, Blum cho biết cộng đồng Công giáo thường quá quan tâm những vấn đề hơn là những lo âu của dân chúng!

"Tất nhiên, chỉ sau khi mọi người đã rời bỏ Giáo hội (chúng ta mới), 'Ồ, chúng tôi xin lỗi, có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao bạn không liên lạc với chúng tôi,...'" và "phản hồi là con số không", ông nêu ra, cần kêu gọi đối thoại nhiều hơn trước khi các tín hữu bỏ đi.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho thảm trạng có hàng trăm nghìn người sẽ bỏ Giáo hội trong những năm tới", Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức do giáo dân điều hành, cho biết.

Cùng với ủy ban, các giám mục Đức đã lãnh đạo một quá trình cải cách kéo dài ba năm, Con đường Thượng hội đồng, được đánh dấu bằng những căng thẳng giữa phe tiến bộ và phe bảo thủ của Giáo hội - và vấp phải sự phản đối công khai từ Vatican. Đại hội cuối cùng của ủy ban vào năm 2023 kêu gọi Giáo hội chấp thuận ban phép lành cho các cặp đồng tính.

Bình luận về kết quả của cuộc khảo sát, Giám mục Peter Kohlgraf của Mainz cho biết lý do khiến số lượng người bỏ Giáo hội cao là vì sự xa cách ngày càng tăng giữa Giáo hội và xã hội.

"Nhiều người trong xã hội của chúng ta chẳng thiếu thứ gì: Họ bằng lòng khi không có Chúa, không có Giáo hội và không có bất kỳ đức tin tôn giáo nào", vị giám mục nhận xét.

Vào ngày 27 tháng 6, chỉ một ngày sau khi Giáo hội ở Đức công bố kết quả khảo sát, Vatican đã yêu cầu những người đại diện của Công đồng Đức (German Synodal Way) đổi là Thượng hội đồng sẽ giám sát thường trực Giáo hội Đức.

Tuyên bố chung ngày 27 tháng 6 của các giám mục Đức và Tòa thánh cho biết "về vị trí của cơ quan này, với sự đồng thuận rằng nó không cao hơn hoặc ngang bằng Hội đồng Giám mục", ám chỉ đến Thượng hội đồng.

Theo yêu cầu của Vatican, ủy ban chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ quan mới ở Đức hiện đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Tòa thánh. Thông cáo báo chí chung cũng nêu rõ rằng các bản thảo tài liệu trong tương lai từ phía Đức phải được Vatican chính thức xem xét và phê duyệt.



Cuộc họp ngày 27 tháng 6 được tổ chức với các nhân vật cao nhất của Vatican và Giáo hội Đức.

Đại diện của Tòa thánh gọi các Hồng y Víctor Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo; Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh; Hồng y Robert Francis Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục; và Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.